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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 
 
 
 
นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล 
(เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
 

  เมื่อถึงเวลา 09.30 น. สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ 
เข้านั่งประจําที่ประชุมแล้ว นายอิศรพงษ์  ศรีสุภาวดี  ประธานสภาเทศบาล 
ประธานในที่ประชุมจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
  เรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน วันนี้สมาชิกมาครบ
องค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ สมัยสามัญ    
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี 2565 แต่ก่อนจะมีการประชุมสภาเทศบาลตาม
ระเบียบวาระผมขอให้เลขานุการสภาเทศบาล อ่านประกาศสภาเทศบาลตําบล
คลองวาฬ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 1  ประจําปี พ.ศ. 2565  ขอเชิญครับ 
 เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่านต่อไปขอ
อ่าน ประกาศเทศบาลต าบลคลองวาฬ เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบล
คลองวาฬ 
  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ ครั้ งแรก 
ประจําปี พ.ศ.๒๕๖5 เมื่อวันที่ 1๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 ได้กําหนดการประชุม
สภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ สมัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้ งที่  1 ประจําปี           
พ.ศ. ๒๕๖5  ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน – 30 มิถุนายน พ.ศ 2565  ไว้แล้วนั้น 
เพ่ือให้การประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬเป็นไปตามระเบียบ และเป็นไป
ตามสมัยประชุมที่สภาเทศบาลกําหนดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕    
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบข้อ ๒๒ 
แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจําปี  พ.ศ.๒๕๖5 ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน  
– 30 มิถุนายน พ.ศ 2565  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ 
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5  นายอิศรพงษ์  ศรีสุภาวดี  
ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ 
  เมือ่เลขานุการสภาเทศบาล ได้อ่านประกาศเรื่อง เรียก ประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1  ประจําปี 2565 ให้สมาชิกฯ 
ได้รับทราบแล้ว ต่อไปผมขอเข้าสู่การประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 1.1 ขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 
2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
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นางสาวจุฑามาศ นันทวิสาร    
(นิติการปฏิบัติการ) 
นางจุฑาทิพย์  มอญขันธ์   
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน) 
นางสาวชยาติณณ์  ยิ่งยง 
(เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน) 
 
นางสาวปิยะนุช  ประมงค์   
(นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ) 
นายรุ่งชัย  พลายเพชร 
(ครูผู้ดูแลเด็ก) 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขถึง (ฉบับที่  3)  
พ.ศ.2561 หมวด 4 ข้อ 22 เมื่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคม
ท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
และประชาคมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 และได้เสนอ
นายกเทศมนตรีตําบลคลองวาฬพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4 และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 
เรียบร้อยแล้ว 
 1.2 รายงานผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2565  
  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือเทศบาลตําบลคลองวาฬดําเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองและ ดําเนินการบันทึกข้อมูลตามแบบติดตาม
ประเมิน 3 แบบ ได้แก่ แบบเทศบาลที่ 1 และแบบเทศบาล 2(2-1 ถึง 2-6) 
และแบบเทศบาลที่ 3 ลงในโปรแกรมระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่า
เป้าหมายขั้นต่ําการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเมื่อดําเนินการแล้วให้เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหาร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและรับรอง และให้นําข้อมูลที่ได้รับจากการประเมิน
ตนเองรายงานที่ประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบผลการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.3 ขอแนะน าพนักงานเทศบาลโอน (ย้าย) 3 ต าแหน่ง และบรรจุ
ใหม่ จ านวน 2 ต าแหน่ง ขอเชิญแนะน าตัวครับ 
พนักงานโอนย้าย 
 1. สวัดดีค่ะ ดิฉันนางสาวจุฑามาศ นันทวิสาร ตําแหน่งนิติการ
ปฏิบัติการ สังกัดสํานักปลัดเทศบาล 
 2. สวัดดีค่ะ ดิฉันนางจุฑาทิพย์  มอญขันธ์  ตําแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสํานักปลัดเทศบาล 
 3. สวัดดีค่ะ ดิฉันนางสาวชยาติณณ์  ยิ่งยง ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน สังกัดกองการศึกษา 
พนักงานบรรจุใหม่ 
 1. สวัดดีค่ะ ดิฉันนางสาวปิยะนุช  ประมงค์  ตําแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน 
 2. สวัดดีครับ ข้าพเจ้านายรุ่งชัย  พลายเพชร ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก  
สังกัดกองการศึกษา 
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นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
  (ประธานสภาเทศบาล) 
มติที่ประชุม 
 
นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
  (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
  (ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
  (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 

นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
  (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
นางบุญเยี่ยม  วินิจ 
(นายกเทศมนตรีต าบลคลองวาฬ) 
นายไพบูลย์  ปักษาศิลป์ 
(รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองวาฬ) 
 
 
 
 
 

 จากที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น ผมขอมติที่ประชุม รับทราบด้วยครับ 
 
 รับทราบ 
 
 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้ งที่  1 ปี  พ.ศ .  256 5 เ ม่ือ วันที่  
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุม
สภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่  1 ปี พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่  
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 หากมีการแก้ไข ขอได้โปรดยกมือขึ้นและระบุ
ข้อความที่ต้องการแก้ไขโดยจะตรวจไปพร้อมกันที่ละหน้า หน้าที่ 1  มีสมาชิก
ท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีขอถามมติที่ประชุมสภาเทศบาลท่าน
ใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก  
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ 2565 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  ขอให้ยกมือครับ 
  มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
  ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม  

- ไม่มี 

 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณา
เสร็จแล้ว 

- ไม่มี 

 ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม่ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565  
  5.1 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565  
ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
  ขอเชิญนายไพบูลย์  ปักษาศิลป์เสนอญัตติแทนค่ะ 
   
  เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักปลัดเทศบาลและกองคลังไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ดังนี้ 
  หลักการ 
  ตามที่ เทศบาลตําบลคลองวาฬ ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีพ.ศ. 2565 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไปแล้วนั้น 
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สํานักปลัดเทศบาลและกองคลังมีความจําเป็นที่จะขออนุมัติโอนเพ่ิมและโอนลด
ตามแผนงานจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เนื่องจากมีความจําเป็นต้องจ่ายค่าครุภัณฑ์สํานักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ดังนี้ 
 1.โอนเพิ่ม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน  ค่าจัดซื้อโต๊ะ
ทํางาน จํานวน 1  ตัว เป็นเงิน 30,000.00 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะ
ทํางานทําจากไม้สัก ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 0.80 เมตร 
จํานวน 1 ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด  เนื่องจากไม่มีในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ ์
 2.โอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย งบดําเนินงาน   หมวดค่าใช้สอย  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ  โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติประจําเทศบาลตําบลคลองวาฬ  ตั้งงบประมาณไว้  30,000 บาท 
ใช้ไป 0  บาท คงเหลือก่อนโอนลด 30,000 บาท   ขอโอนลด  30,000 บาท 
คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด 0 บาท 
 3.โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงานบริหารทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็น
เงิน 30,000.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 
นิ้ว) ราคา 30,000 บาท 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) 
และ 16 แกนเสมือน (16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ใน
กรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max 
Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.3 GHz  
จํานวน 1 หน่วย 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB 
 - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือดีกว่า ดังนี้ 
 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจํา
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
 2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผล
กลาง แบบ GraphicsProcessing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
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 3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
 - มีหน่วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB 
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จํานวน 
1 หน่วย 
 - มีDVD-RW หรือดีกว่า จํานวน 1 หน่วย 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า  
3 ช่อง 
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จํานวน 1 หน่วย 
 4.โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานบริหารทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
เป็นเงิน 8,900.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED 
ขาวดําชนิด Network แบบที่1 จํานวน 1 เครื่อง (28 หน้า/นาที) ราคา  
8,900 บาท   
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
 - มีความเร็วในการพิมพ์สําหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้า 
ต่อนาท ี(ppm) 
 - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 - มีหน่วยความจํา (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 
Base-T หรือ 
ดีกว่า จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได ้
 - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกําหนดขนาดของ
กระดาษเองได้ 
 5.โอนเพ่ิม (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)  แผนงานบริหารทั่วไป  งาน
บริหารงานคลัง งบลงทุน   หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
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นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
  (ประธานสภาเทศบาล) 
มติที่ประชุม 
 
นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
  (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
นางบุญเยี่ยม  วินิจ 
(นายกเทศมนตรีต าบลคลองวาฬ) 
นายไพบูลย์  ปักษาศิลป์ 
(รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองวาฬ) 
 
 
 

เป็นเงิน 2,500.00 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า จํานวน 1  
เครื่อง ขนาด 800 VA ราคา 2,500 บาท 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 - มีกําลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts) 
 - สามารถสํารองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที  
 6. โอนลด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน  หมวด
ค่าตอบแทนประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตั้งงบประมาณไว้ 300,000.00 บาท ใช้ไป 26,900.00 บาท โอนลด
ไปแล้ว 1 ครั้ง 160,000.00 บาท คงเหลือก่อนโอนลด 113,100.00 บาท ขอ
โอนลด  41,400.00 บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด  71,700.00  บาท   
 เหตุผล 
 เนื่องจากโต๊ะที่ใช้ในการประชุมสภาของประธานสภาเทศบาลชํารุดไม่
สามารถซ่อมแซ่มให้ใช้ได้ตามปกติเทศบาลมีความจําเป็นต้องจัดซื้อโต๊ะสําหรับ
ประธานสภาไว้ใช้ในการประชุมสภาเพ่ือให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและกอง
คลัง มีความจําเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือรองรับในการใช้
โปรแกรมภาษี LTAX 3000 จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ 
27 กําหนดให้เป็นอํานาจของสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตําบล
คลองวาฬ พิจารณาอนุมัติต่อไป ขอแสดงความนับถือ นางบุญเยี่ยม  วินิจ 
นายกเทศมนตรีตําบลคลองวาฬ ผู้เสนอญัตติ 
 ตามที่รองนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใด  
ขออภิปรายหรือไม่ครับ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ  
 มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 5.2 ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมครั้งที่  1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  
 ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายเงินสะสมครั้งที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565  ขอเชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติครับ 
  ขอเชิญนายไพบูลย์  ปักษาศิลป์เสนอญัตติแทนค่ะ 
  
 เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ 1 ของเทศบาล
ตําบลคลองวาฬ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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 หลักการ 
 เทศบาลตําบลคลองวาฬ มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 แก้ไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1) รักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16 (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย   
การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ประกอบกับเทศบาลตําบลคลองวาฬ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 ไปแล้ว จึงขออนุมัติ
จากสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ เพ่ือใช้จ่ายเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตําบลคลองวาฬ 
งบประมาณตั้งไว้ 5,800,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) ปรากฏตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 
หน้าที่ 2 ลําดับที่  1  
 เนื่องจากโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาล
ตําบลคลองวาฬ เป็นกิจการ ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอาชญากรรม โจรกรรม และ
ปัญหายาเสพติด อีกทั้งกิจการดังกล่าวอยู่ในอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล
คลองวาฬ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในด้านการวางแผนการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และด้านบริการชุมชนและสังคม จึง
จําเป็นต้องขอใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาลตําบลคลองวาฬเป็นเงิน 5,800,000 
บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
 ระเบียบ 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 8 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ
เพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัด
ความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  
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นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
  (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล 
  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า
สามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนั้น เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
 (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก
ไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 
 ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะ
การเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 
 จึงขอเสนอญัตตินี้ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬใช้
จ่ายเงินสะสมเป็นค่า โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาล 
งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน 5,800,000 บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
ข้างต้น 
 จึงเรียนมาเพ่ือสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ พิจารณาอนุมัติต่อไป     
ขอแสดงความนับถือ นางบุญเยี่ยม  วินิจ นายกเทศมนตรีตําบลคลองวาฬ  
  ตามที่รองนายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น มีสมาชิก
ท่านใด ขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ญัตตินี้เป็นญัตติที่เราต้องนําเงิน
สะสมออกมาใช้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดเป็นจํานวนเงิน 5,800,000บาท ให้
สมาชิกเทศบาลพิจารณาว่าเห็นสมควรหรือไม่ที่จะทําการติดตั้ง ให้ลงมติเกี่ยวกับ
นําเงินสะสมมาใช้เพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิด  
 ขออนุญาตให้ผู้อํานวยการคลังชี้แจ้งเกี่ยวกับยอดเงินที่จะใช้ได้ แล้วก็
เนื่องจากเรามีโครงการที่ได้ประมาณราคามาแล้ว ตามเอกสารที่ท่านมีอยู่ในมือ
ประมาณราคาโครงการที่มีอยู่ประมาณ 5,762,051.65 บาท เพราะฉะนั้นเรา
ได้ทราบถึงราคาประมาณการแล้วต้องจ่ายเงินสะสมตามราคาประมาณการขอ
อนุมัติจ่ายเงินประมาณนี้ เพราะหากไปขออนุมัติ 5,800,000 จะเกินวงเงิน
โครงการที่แจ้งมา แต่เวลาที่เราดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คนที่จะยื่นเสนอราคาไม่
ต้องเกินราคาที่ประมาณ เพราะฉะนั้นต้องขอให้ทางสภาเปลี่ยนแปลงแก้ไขว่าขอ
อนุมัติวงเงินตามวงเงินที่เขาประมาณราคามา ให้ทางกองคลังชี้แจ้งว่าเรามีเงิน
สะสมเท่าไร ยอดเท่าไร ใช้ได้เท่าไร หักเงินที่เราต้องเป็นภาระจ่าย ข้าราชการค่า
เงินเดือนสําหรับทุกคนไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่เหลือ เราจ่ายขาดเดือนนี้ 
เงินเดือนเรายังไม่ได้ออก ต้องกันเงินไว้สําหรับค่าตอบแทน เริ่มตั้งแต่มิถุนายน 
กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน กันเงินไว้ 4 เดือน แล้วต้องกันเงินในส่วนที่ต้อง
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะให้ทางกองคลังชี้แจงเงินจํานวนเงินที่เราจะต้องกันไว้ 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาค่ะ  
 ตามรายงานบันทึกเงินสะสมจากระบบบัญชี E-laas กรมส่งเสริมการ



10 
 

นางไพลิน  สายเสียงสด 
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ยอดเงินสะสมตามโปรแกรม วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2564 มีจํานวนประมาณ 82 ล้านเศษ หักเงินสํารองตามระเบียบแล้ว จํานวน
เงินอยู่ที่ประมาณ 66,423,117.31 บาท ซึ่งจะมีวิธีคิดอยู่ที่ด้านหลังตาม
เอกสารนะคะ จะเขียนไว้ว่ารายละเอียดประกอบการคํานวณสํารองตามระเบียบ 
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากท่ีนําไปใช้ได้ ก่อนหักสํารองตามระเบียบ จํานวน 82 
ล้านเศษ จะต้องหักค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ด้านบุคลากรประมาณ  6 เดือน  6เดือนนี้เป็นเงินเดือนของ 
- ข้าราชการ  จํานวน 423,595 บาท  
- ข้าราชทางการเมือง จํานวน 218,720 บาท  
- ค่าตอบแทนลูกจ้างต่อเดือน จํานวน 495,560 บาท  

สํารองทั้งสิ้น 6 เดือน เป็นจํานวนทั้งสิน 6,827,250 บาท 
2. สํารองจ่ายเบี้ยยังชีพกรณีที่ได้รับการจัดสรรล่าช้าประมาณ 3 เดือน 
-  เป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อเดือน จํานวน 600,000 บาท  
- เบี้ยยังชีพผู้พิการต่อเดือน จํานวน 120,000 บาท  
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ต่อเดือน จํานวน 2,000 บาท   

สํารองทั้งสิ้น 3 เดือน เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,166,000 บาท  
 หักแล้วจะเหลือ 73,795,130.35 บาท แล้วหลังจากนี้ต้องสํารองจ่ายใน
กรณีสาธารณภัยประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินสะสมคงเหลือหลังจากหัก
รายการข้อ 1 และ 2 มาแล้ว ซึ่งร้อยละ 10 คือ 7 ,379,513.04 บาท  
เป็นเงินที่ต้องสํารองตามระเบียบทั้งหมด 16,366,763.04 บาท (8,97,250 
+ 7,379,513.04) ซึ่ งตามโปรแกรมรายจ่ายค้างจ่ายอยู่ ประมาณที่ 
12,160,300 บาท ที่เรากันเงินเอาไว้ จะต้องมาหักที่เราจ่ายเงินไปแล้วออกซึ่ง
ตอนนี้ยังเหลือที่เรายังไม่ได้เบิกจ่าย ที่เขียนไว้ว่า รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือทั้งที่
ก่อหนี้ผูกพันตามสัญญาแล้วและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันตามสัญญา  

1. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งมอบงาน เงินก็ยังค้าง
อยู่ที่จะต้องกันไว้ จํานวน 693,738 บาท  

2. ค่ าจั ดซื้ อ รถบรรทุ กขยะแบบ อัดท้ า ย  ล งระบบแล้ ว  จํ านวน 
2,400,000 บาท ยังไม่มีผู้รับจ้าง 

3. โครงการการก่อสร้างรั้วลวดหนาม ส่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จํานวน 182,000 บาท  

4. โครงการปรับปรุงทางเท้าและขยายถนนบริเวณหน้าศูนย์วิจัย - ซุ้ม
ประตูทางเข้าหน้าวัดคลองวาฬ จํานวน 681,000 บาท  

5. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ํา ซอยเทศบาล 12 - ซอยเทศบาล 14  
จํานวน 595,000 บาท ดําเนินการลงในระบบแล้ว 

6. โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อกลม ซอยเทศบาล 10 จํานวน 
396,800 บาท ยังไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากเป็นวิธีเฉพาะเจาะจง  
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นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล 
(เลขานุการสภาเทศบาล) 
นางไพลิน  สายเสียงสด 
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) 
นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
(ประธานสภาเทศบาล) 
มติที่ประชุม 
 
นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
นางบุญเยี่ยม  วินิจ 
(นายกเทศมนตรีต าบลคลองวาฬ) 
 
 
 
 
 

7. โครงการปรับปรุงฝาบ่อพักเหล็กหล่อกลมถนนสายป้อมตํารวจ จํานวน 
181,500 บาท ยังไม่ได้ดําเนินการ  

8. เงินสํารองจ่ายค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  จํานวน 132,000 
บาทกําลังดําเนินการจ่าย 

รวมรายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือทั้งสิ้น 5,262,038 บาท  
 แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม แบบ งส. 8 จะเป็นการชี้แจงรายละเอียด
ว่าจะต้องหักสํารองจ่ายเท่าไร แล้วจะเหลือทั้งสิ้น 66,423,117.31 บาท ซึ่ง
ตารางตามเอกสารที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จะยังไม่มีการหัก
เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่ง  11 ,005 ,948.18 บาท นําเงิน 
66,423,117.31 บาท ลบกับ 11,005,948.18 บาท เท่ากับว่า เงินสะสมที่
จะใช้ได้ตอนนี้ทั้งสิ้น เป็น 55,417,169.13 บาท  
 มีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ  
 มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 เราสามารถจ่ายขาดได้ในวงเงิน 55,417,169.13 บาท  ตาม
หลักเกณฑ์และระเบียบ 
 เงินสะสมจริง มีประมาณ 121 ล้านกว่า ใช้ได้จริง 55,417,169.13 
บาท เพราะมีส่วนที่ต้องหัก ตามเอกสารที่แนบมาประกอบรายงาน 
มีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
 
มติที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจํานวน 5,762,051.65 บาท 
 
5.3 ขอเสนอญัตติโครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ส าหรับลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลต าบลคลองวาฬ 
 ขอเสนอญัตติโครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
สําหรับลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตําบลคลองวาฬ ขอเชิญนายกเทศมนตรี
เสนอญัตติครับ                
      เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุก
ท่าน ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
สําหรับลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตําบลคลองวาฬ เพ่ือบรรจุโครงใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)    
 หลักการ 
 ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ ในการดําเนินโครงการ
ส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับลานกีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลตําบลคลองวาฬ เพ่ือสนับสนุนการออกกําลังกายของประชาชน และ
เพ่ือให้ลานกีฬามีไฟส่องสว่าง จึงเสนอโครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
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นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
  (ประธานสภาเทศบาล) 
 
นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล 
  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แสงอาทิตย์สําหรับลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตําบลคลองวาฬบรรจุ
โครงการดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)                                    
 เหตุผล 
 เนื่องจากเทศบาลตําบลคลองวาฬ ต้องรับภาระค่าไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติดเป็นจํานวนมากทุกเดือน เทศบาลตําบลคลองวาฬ
จึงมีนโยบายติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย
ของเทศบาลและเป็นการประหยัดพลังงาน จึงขอเสนอโครงการส่งเสริมระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตําบล
คลองวาฬพร้อมบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)   
 จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาเทศบาลตําบลคลลองวาฬพิจารณาอนุมัติให้บรรจุ
โครงการดังกล่าวในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ต่อไป ขอแสดง
ความนับถือ นางบุญเยี่ยม  วินิจ นายกเทศมนตรีตําบลคลองวาฬ                            
 โครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับลานกีฬา
ต้านยาเสพติดเทศบาลตําบลคลองวาฬ เอกสารตามที่แนบมา หากไม่เข้าใจยก
มือถามได้ครับ 
 ขอนุญาติชี้แจงเพ่ิมเติม เนื่องจากโครงการส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์สําหรับต้านยาเสพติดเทศบาลตําบลคลองวาฬ เป็นโครงการ
ของกระทรวงพลังงานได้ให้หน่วยงานเทศบาลตําบลคลองวาฬได้จัดส่งบุคลากร
ไปอบรม ทางเทศบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเรียนรู้ทําโครงการ ในส่วนของพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ลานกีฬา ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน 1 ระบบ ราคาประมาณ 
370,000 บาท โคมไฟถนน LED ขนาด 100 วัตต์ 6 หลอด เป็นเงิน 3,800 
บาท หลอดไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 200 วัตต์ 6 หลอด เป็นเงิน 10,000
บาท ระบบไฟฟ้านี้จะมีทั้งระบบโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ เป็นอาคารขนาด 3 × 4  
เพ่ือใช้เก็บแบตเตอรี่ แล้วต้องล็อคกุญแจให้เรียบร้อย เพราะสามารถนําไปขาย
ได้ ในส่วนนี้อาจใช้พ้ืนที่บริเวณสนามกีฬา ในการติดตั้งตู้ที่จะเก็บ ด้านบนก็ต้อง
ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ รวมงบประมาณแล้ว ประมาณ 35,4000 บาท แบบนี้เข้า
แผนงบประมาณปี 2566 ในปีนี้เรายังไม่ได้งบประมาณ  
 ทีนี้ทางสํานักงานพลังงานจังหวัด เขาได้รับงบประมาณทุกปีมาจํานวน
มาก แต่ไม่มีท้องถิ่นไหนขอรับงบประมาณจากทางสํานักงานพลังงานเลย 
สํานักงานพลังงานจึงขอให้หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยทํา
โครงการขอเงินจากสํานักงานพลังงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในการเบิกจ่ายเงินของ
สํานักงานพลังงานจังหวัด ต้องขออนุญาตเข้าแผนไว้ก่อนนะคะ ส่วนงบประมาณ
จะได้หรือไม่ได้จะอยู่ในแผนปีงบประมาณ 2566 ต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงค่ะ  
 ตามที่นายกเทศมนตรีและเลขาสภาได้เสนอญัตติไปแล้วนั้น มีสมาชิก
ท่านใด ขออภิปรายหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ 
 มติที่ประชุมเห็นชอบนะครับ  
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นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
  (ประธานสภาเทศบาล) 
มติที่ประชุม 
 
นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
  (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 

นายเสน่ห์  นาควิเชียร 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
 
นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล 
  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
นายเสน่ห์  นาควิเชียร 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล 
  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
นายเสน่ห์  นาควิเชียร 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
 
 
นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล 
  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 

 
 ต่อไปเป็น ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ   
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ ..เมื่อไม่  
ขอเชิญ นายเสน่ห์  นาควิเชียร ครับ 
 
 ผมนายเสน่ห์  นาควิเชียร สมาชิกสภาเทศบาล ขอเรียนถามท่าน
ประธานว่าเลขานุการสภาหากจะขอเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่  เพราะที่
ผ่านมาเลขานุการไม่มีการชี้แนะให้คําปรึกษาให้กับสมาชิกสภา หากจะเลือกใหม่
จะทําได้หรือไม่  
 อยู่ที่เลขานุการจะลาออกค่ะ  หากเลขานุการลาออกก็สามารถเลือก
ใหม่ได้ค่ะ ถ้าเลขานุการไม่ลาออกก็เลือกใหม่ไม่ได้ค่ะ 
 ที่บอกว่าเลขนุการไม่ชี้แจงต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าปกติแล้วก็ไม่มี
ใครมาถามอะไร ก็เลยไม่รู้จะชี้แจงอะไร ก็ไม่รู้ว่าใครไม่ทราบอะไร 
 อยากให้ชี้แจงบ้าง ชี้แนะบ้าง 
 
 
 ต้องถามก่อนค่ะว่าท่านอยากทราบเรื่องอะไรเราก็จะชี้แนะท่าน หาก
ท่านไม่ถามเลขานุการก็ไม่สามารถตอบได้ว่าจะชี้แนะเรื่องอะไรบ้างเพราะทุก
ครั้งก็ไม่มีใครถามอะไรเลย เพราะฉะนั้นเวลาท่านอยากทราบอะไรในการประชุม
สภาท่านสามารถถามได้เลยค่ะ ทางเลขานุการสามารถชี้แจงได้ 
 
 พอทําแล้วท่านเลขานุการก็บอกว่าผิดกฎหมายข้อนั้นข้อนี้ ท่านต้อง
ชี้แจงก่อนที่ ทางสภาจะดําเนินการทําอะไร ท่านปล่อยให้เราทําก่อน พอทําไป
แล้วท่านก็มาบอกว่าตรงนั้นทําไม่ได้ตรงนี้ทําไม่ได้ตามข้อกฎหมาย ก่อนทําท่าน
น่าจะชี้แนะก่อน 
 
 ปกติก็ได้นําเรียนคุยกับท่านนายกเทศมนตรีนะคะ ที่นี่ทางปลัดเทศบาล
ทํางานขึ้นอยู่กับนายกเทศมนตรี เพราะท่านนายกคือผู้บังคับบัญชา แต่ในเรื่อง
ของสภาจะชี้แจงหรือไม่ชี้แจงทางสภาต้องถามนายกเอง เลขานุการไม่ได้มีหน้าที่
ที่ต้องไปบอกสภาทุกคนว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องแบบอย่างนี้ สภาอยากทราบก็
ให้สอบถามกับท่านนายกเทศมนตรีในการประชุมสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
ทํางานข้ึนอยู่กับนายกเทศมนตรี  
 
 นี่ไงที่ผมจะเปลี่ยนก็เพราะว่าทํางานไม่เข้ากับสภาเทศบาล ที่จริงท่าน
ต้องชี้แนะให้กับท่านสมาชิกสภาได้ทราบบ้าง ท่านชี้แจงให้กับนายกเทศมนตรี
คนเดียว นายกเทศมนตรีก็งานเยอะ มีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้าง จริง ๆ ต้องมีการ
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นายเสน่ห์  นาควิเชียร 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล 
  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
นายเสน่ห์  นาควิเชียร 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
นางสาวขวัญตา ฉัตรมงคล 
  (เลขานุการสภาเทศบาล) 
 
 
 
นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
  (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
นางรัชนิศ  พวงทอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
  (ประธานสภาเทศบาล) 
 
นางสาวกฤษณา  พวงเพชร 
(หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล) 
 

ปรึกษาหารือกันต้องคุยกันได้บ้างแต่ท่านไม่เคยชี้แนะให้กับทางสภาเทศบาลเลย 
ท่านจะปล่อยให้ทางสภาเทศบาลทํากันไป โดยที่พวกเรารู้บ้างไม่รู้บ้าง 
 
 ฝ่ายบริหารคือท่านนายกเทศมนตรีนะคะ ทางปลัดก็ทํางานให้นายกเทศมนตรี  
แต่ท่านบอกว่าเราต้องไปคอยบอกสภาไม่ใช้หน้าที่ของปลัดค่ะ  เพราะท่านไม่ใช่
ผู้บังคับบัญชาปลัด 
 
 ผมพูดถึงเลขานุการสภา ไม่ได้พูดถึงปลัดเทศบาล  
 
 
 เลขานุการก็มีชี้แจงข้อระเบียบได้ค่ะ แต่ที่มีการประชุมมาก็ไม่มีถามว่า
จะทําอะไรก็ไม่เห็นมีใครถามอะไร เลขาก็ไม่รู้จะชี้แจงอะไร จะถามเรื่องอะไรก็
ต้องเจาะกันไป หรือจะถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับใคร ก็จะให้ผู้อํานวยการกองแต่
ละกองตอบ 
 
 เดี๋ยวจะตอบแทน นายเสน่ห์  นาควิเชียร ที่ท่านเสนอมาผมก็จะขอรับ
เรื่องไว้ก่อน เดี๋ยวจะไปดูข้อกฎหมายระเบียบก่อนว่าสามารถทําได้หรือไม่ ตามที่
ท่านเสนอมา  
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ขอเชิญนางรัชนิศ  พวงทอง 
ครับ 
 อยากจะสอบถามเลขานุการสภามาจากมติที่ประชุมใช่หรือไม่คะ 
เพราะฉะนั้นจะอยู่หรือจะไปมันเป็นอํานาจของมติที่ประชุมใช่หรือไม่คะ อันนี้ไม่
ทราบ  
 อีกเรื่องหนึ่ง ความคืบหน้าของถนนเส้นปลาวาฬ ถึง ป้อมตํารวจ       
ไม่ทราบว่าดําเนินการถึงไหนแล้วคะ ปีนี้จะได้ทําหรือไม่คะ เพราะว่ามีชาวบ้าน
ถามกัน ไม่ทราบว่าจะต้องตอบอย่างไร 
  
 ตรงนี้ให้หัวหน้ากองไหนชี้แจงครับ เกี่ยวกับเรื่องถนนที่เราจะทําครับ 
 
 
 ขอชี้แจงอย่างนี้นะคะ ในเรื่องถนนตอนนี้ยังติดโครงการตรงหน้า
ศูนย์วิจัยอยู่ ซึ่งเราก็กําลังทําระบบ e-GP อยู่ตรงหน้าศูนย์วิจัย แล้วประเด็นที่
สองเราไม่มีช่าง ทางเราได้ขอช่างไปยังทาง อบจ.เรียบร้อยแล้ว ที่นี้ช่างทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเขาติดงาน แล้วกําลังติดต่อประสานงานกับผู้ช่วยช่าง
โยธาของทางเทศบาลตําบลคลองวาฬซึ่งจะต้องมาสํารวจพ้ืนที่ใหม่แต่รับประกัน
ว่าจะต้องดําเนินการภายในปี 2565 นี้ค่ะ แต่อาจจะเป็นปลายปีต้องรอให้



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
นายอิศรพงษ์ ศรีสุภาวดี 
  (ประธานสภาเทศบาล) 
 

ทางด้านหน้าเสร็จก่อนตอนนี้ด้านหน้ากําลังหาผู้รับเหมาอยู่ค่ะ ลงในระบบ
เรียบร้อยแล้ว ท่านสมาชิกใจเย็น ๆ เพราะว่าเป็นโครงการที่มากกว่าเดิมหรือ
น้อยกว่าเดิมต้องรอเอาเข้าท่ีประชุมสภาเทศบาลอีกครั้งหนึ่งเพ่ือแจ้งให้ทุกคนได้
ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง  
 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอปิด
การประชุม ครับ 

ปิดประชุม   เวลา    10.20    น. 
 

(ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 

     (นางสาวกัณฐมณี   ศรีมณี) 
          คนงานทั่วไป 

(ลงชื่อ).           ตรวจ/ทานรายงานการประชุม 

    (นางสาวขวัญตา  ฉัตรมงคล) 
ปลัดเทศบาล 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ ได้ทําการตรวจรายงานการ
ประชุมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน  2565 

   (ลงชื่อ)          คณะกรรมการฯ 
        (นายธวัช    พ่ึงพระ) 
 

(ลงชื่อ)                  คณะกรรมการฯ 
       (นางสาวณัฐชยา  รุ่งเรือง) 

 

          (ลงชื่อ)                  คณะกรรมการฯ 
        (นางรัชนิศ   พวงทอง) 
รายงานการประชุมครั้งนี้สภาฯได้รับรองแล้วเมื่อครั้งประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  2565 
 

        ลงชื่อ................................................      
(นายอิศรพงษ์  ศรีสุภาวดี) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลคลองวาฬ 


